





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p> สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p> - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ว่า ขณะนี้การดำเนินการจะเข้าสู่ระยะที่ 3 หรือเฟส 3 ในวันที่ 1 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ การให้บริการจะครอบคลุมทุกเฟสจำนวน 45 จังหวัด โดยเพิ่มจาก 12 จังหวัดเพิ่มอีก 33 จังหวัด ครอบคลุมอีก 16 เขตสุขภาพ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อุตรดิตถ์ สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา ทั้งนี้มั่นใจว่า ในเฟส 3 จะสามารถยกระดับการบริการ อำนวยความสะดวกประชาชน ไม่ต้องรอคิว รอรับยา ตรวจเสีจรับยาที่บ้าน Health Rider เหมือนที่เริ่มมาแล้วในเฟส 1 และเฟส 2 ซึ่งทั้ง 2 เฟส ประชาชนพอใจการได้รับบริการเกือบ 100 % ปัจจุบันมีหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. 893 แห่ง จาก 902 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 99.7 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ มีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและไลน์หมอพร้อมทั่วประเทศแล้วกว่า 40 ล้านคน มีการนัดหมายและดำเนินการบริการระบบการแพทย์ทางไกล 55,446 ครั้ง ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล 81,317 ใบ มีการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์โดย Health Rider 55,376 ออร์เดอร์ ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากได้รับบริการที่รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ส่งยาพูดจาสุภาพ ความสมบูรณ์ของพัสดุ ลดระยะเวลาการรอคอย ช่วยลดความแออัดในการรอรับยา ในระยะเฟส 4 จะขยายครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2567 อย่างแน่นอน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>นายกฯ นำ ครม.ดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904</p> <p> สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยโพสต์ บ้านเมือง สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p> - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โดยมี พลเรือเอก คณิพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ให้การต้อนรับ นายกฯ และคณะรัฐมนตรีได้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยนายชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. อยู่ในกลุ่มที่ 3 ได้ศึกษาดูงาน ในแต่ละฐาน ดังนี้ พื้นที่แปลงที่ 1 การแก้ไขปัญหาตามหลักภูมิสังคม ประกอบด้วย ฐานการแก้ไขปัญหาหน้าท่วม พื้นที่แปลงที่ 2 การฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤต และ พื้นที่แปลงที่ 3 การพึ่งพาตนเอง</p>	
<p>ปรับกรม.เศรษฐา1/1</p> <p> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ sonthitalk, PPTV, ch7, thaitv5hd, news1live, INN, isranews, nation, thebetter, ch3plus, brighttv, thaipbs)</p> <p> - โฟปรับ ครม.ในส่วนของพรรคเพื่อไทย จะถูกปรับออก 3 คน คือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข, นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกฯ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จากรองนายกฯ จะถูกโยกเป็น รมว.สธ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกสธ. ฝ่ายการเมือง เผยบนทวิตเตอร์ว่า รมว.สธ.ฝากถึงปชช.อย่าตื่นตระหนกถึงข่าวสารเกี่ยวกับโควิด และขอให้ติดตามข่าวสารจากกรม คร.เท่านั้น และแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อหลังสงกรานต์จะเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีรายงานการระบาดรุนแรง และสั่งการ สธ.ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อม กำชับทุกหน่วยงานดูแลปชช.อย่างทั่วถึง สธ.พร้อมดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า ไทยโพสต์, thereporters)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุจน์จิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า รัฐบาลและสธ. ห่วงใยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ สั่งการให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อม กำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	
<p>สั่งปรับ รพ.ปฏิเสธผู้ป่วยวิกฤต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ประชาไท, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, isaranews, newtv, thecoverage, amarintv, hfocus, ch7, thaipbs)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม กกก.การแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) มีการพิจารณาถึงบทลงโทษ จากเหตุการณ์ รพ.เอกชน จ.สมุทรปราการ ปฏิเสธรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตรายหนึ่ง ซึ่งเป็น จนท.ตำรวจที่ถูกรถชนในบริเวณใกล้เคียง จนต้องไปส่ง รพ.อื่น จนภายหลังตำรวจรายนี้ได้เสียชีวิต ที่ประชุมมีมติว่า การปฏิเสธไม่รับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการนำสิทธิการรักษาหรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาปฏิเสธรักษา มีความผิดตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ให้ลงโทษปรับทางปกครองในอัตรา 100,000 บาท</p>	
<p>ไฟไหม้บ่อขยะปราจีนบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบหมายให้ นพ.มณฑิเตอร์ คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 5 พญ.อรรัตน์ จันทรพิชญ์ นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี และให้การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ พบปชช. มีอาการแสบจมูก แสบคอ แสบตา ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และหายใจลำบาก เนื่องจากกลิ่นควันไฟ พร้อมเร่งส่งทีม MCATT ประเมินผลกระทบทางด้านจิตใจ พบส่วนใหญ่มีอาการเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ เกิดภาวะแพนิก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ จึงได้วางแผนติดตามอาการ ให้ความรู้ คำแนะนำการปฏิบัติตัว โดยประสานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ในพื้นที่ เผื่อระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอ ปชช. ติดตามสถานการณ์ผ่านละอองและก๊าซพิษในอากาศต่อเนื่อง หากอยู่ในสถานที่เกิดเหตุควรอยู่นอกลม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- ทีมสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.ศรีมหาโพธิ์รายงานสถานการณ์ ผลกระทบด้านสุขภาพส่วนใหญ่ แสบจมูก จำนวน 6 คน แสบคอ จำนวน 6 คน หายใจลำบาก 6 คน ปวดศีรษะเวียนศีรษะ 5 คน แสบตา 5 คน ผลกระทบด้านสุขภาพจิต มีภาวะตื่นตระหนกแพนิก 2 ราย ภาวะนอนไม่หลับ 4 ราย .ภาวะซึมเศร้า 1 ราย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ได้ผลกระทบได้มีการดูแลตัวเองในระดับหนึ่ง แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบเริ่มมีความกังวลมากขึ้น เริ่มนอนไม่หลับมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เกือบ 100% มีความวิตกกังวล และพบผู้สูงอายุมีอาการเครียดรุนแรง 1 รายเนื่องจากเคสนี้ได้รับผลกระทบมานานแล้ว เริ่มมีความรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากเหตุการณ์ และผู้ได้รับผลกระทบต้องการการเยียวยาทางด้านจิตใจโดยด่วน</p> <p>ด้านนายศักดิ์ธิดา วงศ์เสนา อายุ 52 ปี กล่าวว่า เวลานี้ควันไฟก็ยังพัดมาทางบ้านอย่างต่อเนื่อง หายใจติดขัด ต้องใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกตลอดเวลา ได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ่อขยะทุกครั้งใน 1 ปีจะเกิดไฟไหม้บ่อขยะ 1-2 ครั้ง ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีบ่อขยะที่อยู่ห่างจากบ้านของตนเองและญาติประมาณ 500 เมตร ถ้าปิดบ่อขยะได้อยากจะให้ทางอบต.ปิดบ่อขยะแบบนี้ไปเลยชาวบ้านเดือดร้อนทุกครั้งที่เกิดไฟไหม้บ่อขยะ</p>	
<p>สารขอบคุณ จากผอ.รพ.แม่สอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผศ.(พิเศษ) นพ.รเมศ ว่องวีไลรัตน์ ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก ขอขอบคุณ รมว.สธ. พร้อมผู้บริหาร สธ. ภาคเอกชน และปชช. ที่ติดตาม สอบถาม และเป็นกำลังใจให้บุคลากรที่ดูแลผู้หนีภัยสงครามในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว</p>	
<p>ก้าวทำใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, เว็บไซต์โพสทูเดย์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก., hfocus, inn)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานการแถลงข่าวเดิน-วิ่ง "ก้าวทำใจ 10K Thailand Championship 2024 Presented by LG" ณ Pearl Bangkok : Dome Sale Gallery ชั้น 1 อารีย์ กรุงเทพฯ โดย สมาคมก้าวทำใจ ผนึกกำลัง สสส., แอลจี, สมาคมกีฬากรีฑาฯ และ ททท. ร่วมมือกันขับเคลื่อนการแข่งขันเดิน-วิ่ง "ก้าวทำใจ 10K Thailand Championship" ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการออกกำลังกาย ผ่านการแข่งขันการวิ่ง โดยมี การรับรองมาตรฐานระยะทาง และสถิติเวลา และบริษัท เรซอพ เวิร์ค จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรม ทางกายเพิ่มมากขึ้นผ่านการดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของการจัดการแข่งขันเป็นมาตรฐานระดับสากล และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก้าวทำใจ และสมาคมก้าวทำใจในระดับประเทศ โดยคาดว่าจะในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คน</p>	
<p>สธ.หนุนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, hfocus, thecoverage, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบหมายให้ รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผช.รมว.สธ. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21: เติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย” ในการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. 67 เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยเด็กในทุกมิติให้พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ที่ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ สธ. สนับสนุนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและทุกภาคส่วนบูรณาการส่งเสริมให้เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดน้อยลง เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและแข็งแรง ด้วย 6 มาตรการ สร้างความมั่นใจให้พ่อแม่ที่จะมีบุตร ดูแลตั้งแต่แรกคลอด การเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ การรักษาเมื่อเจ็บป่วย และค้นหาช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p>เร่งทำคำสั่งย้าย นวก.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สป.สธ. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง สสจ.-รพช./ รพท. ให้ทำคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามมติ อ.ก.พ.สธ. ให้ไปดำรงตำแหน่งนักสาธารณสุข</p>	
<p>วันมลาเรียโลก 67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ผจก., ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., thailandplus, tnn, hfocus, isranews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์วันมลาเรียโลก 67 ภายใต้แนวคิด Zero indigenous malaria is possible. “กำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไป ประเทศไทยทำได้” ว่า ที่ผ่านมามาประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคไข้มาลาเรียอยู่ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกตามที่ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กำจัด โรคไข้มาลาเรีย พ.ศ. 60-69 โดยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และเครือข่ายทุกภาคส่วนเร่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไป หรือเป็น 0 ภายในปี 69 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกประเทศ ตระหนักถึงภาระโรคที่เกิดจากโรคไข้มาลาเรีย และให้ความสำคัญกับการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thereporters)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย สถิติผู้ป่วยโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แนะนำวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใส่ยุงอย่างถูกต้อง ควรอ่านฉลาก และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>จับกุมหมอเถื่อนเลเซอร์ขน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., มติชนออนไลน์, แนวหน้า, mcot, INNNEWS, thaipbs.or.th, hfocus, ch7, newtv, sondhitalk, amarintv.com, one31.net, thailandplus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ., สสจ.ปทุมธานี ร่วมกันแถลงผลการจับกุม บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ทำการรักษาโรคให้ประชาชน จากกรณีปรากฏข่าวประชาชนเลเซอร์ขนบริเวณอวัยวะเพศจนเกิดใหม่เป็น แผลติดเชื้อ ซึ่งการทำหัตถการ อาทิ การเลเซอร์ หรือการฉีดสารต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยจะต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีใบ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้อง</p> <p>ทพ.อาคม กล่าวว่า สบส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.4.บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี และพบ น.ส.สาธิตา อายุ 38 ปี ทำการเลเซอร์ขนตามร่างกายให้กับผู้รับบริการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลดังกล่าวมีใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินสถานพยาบาลถูกต้องแต่ น.ส.สาธิตา ไม่มี ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยกล่าวอ้างว่าจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึง เข้าจับกุมพร้อมตรวจยึดยาแผนปัจจุบัน ยาขึ้นทะเบียนตำรับยา และเวชระเบียนผู้รับบริการ รวมถึงอุปกรณ์ในการทำการ รักษา ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p>บก.ปคบ. ร่วมกับ อัย.หลายโกดังเครื่องสำอางปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยนิวส์ออนไลน์, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า, mcot innnews,ทีวีช่อง 5,7,NBT, sondhitalk, amarintv, ch3, topnews.co.th, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีรชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อัย.พร้อมด้วยตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการหลายโกดังทุนเงิน ที่ ต.ท้าย บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พบขายเครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางเถื่อน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นยี่ห้อและ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด โดยการลงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ทำมา นานกว่า 1 ปี ยอดส่งลูกค้าออนไลน์ วันละเกือบ 3 พันชิ้น โดยเบื้องต้นการกระทำดังกล่าว มีความผิดทั้งตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า, พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ปี 58, พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปี 62 และส่วนของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้อง สงสัยว่าปลอม พนักงานสอบสวนจะส่งตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หากผลการตรวจวิเคราะห์พบวัตถุที่ห้ามใช้ เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางจะถือเป็นความผิดเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ระวังโทษทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>จับยาลดอ้วนผสมไซบูทรามิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, inn, sondhitalk, mcot, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีรชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อัย.พร้อมด้วยตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงผลหลายโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด ความอ้วนผสมไซบูทรามิน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เสียชีวิต ได้ พร้อมของกลาง 34 รายการ มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท โดยจับกุม น.ส.มณีรัตน์ (สงวนนามสกุล) เจ้าของแบรนด์ และสถานที่ กระจายสินค้าในพื้นที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นโรงงานผู้ผลิตในพื้นที่ ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร มีนายนิคม (สงวนนามสกุล) รับเป็นเจ้าของโรงงาน พบเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตจาก อัย. แต่ไม่ผ่าน เกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด สอบถาม นาย นิคม (สงวนนามสกุล) รับว่า เป็นผู้จัดเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ เมย่า จริง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โรงงานตนเองรับแคปซูลที่ลูกค้าส่งมาให้บรรจุลงแผง</p>	
<p>กวาดล้างลูกชิ้นเถื่อนทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ภก.วีรชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อัย. ประสาน สสจ. ตรวจสอบเฝ้าระวังลูกชิ้นเถื่อนในท้องตลาดทั่วประเทศ ผลการ ตรวจสอบฉลากลูกชิ้น ณ สถานที่จำหน่าย 424 ร้าน พบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 47 ร้าน สั่งงดการจำหน่าย ตรวจยึดสินค้า ผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับเจ้าของร้าน</p>	
<p>การรายงานผลทางเซลล์วิทยาออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, thaitodaynews, thansettakij)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันพยาธิวิทยา เร่งพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการรายงานผล ทางเซลล์วิทยา ไขว้ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็ว พร้อมแผนปรับใช้ให้ครบทุกระบบต่อไป ในอนาคต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (antifakenewscenter, tnn)</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผย นอนตะแคงเล่นมือถือ ทำให้สายตาเอียง เป็นข้อมูลเท็จ การนอนตะแคงเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออ่านหนังสือ ไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสายตาเอียง ซึ่งสายตาเอียงเกิดจากค่ากำลังการหักเหของลูกตาในแต่ละแนวไม่เท่ากัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากค่าความโค้งของกระจกตา</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>1. สถานชีวาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาไท, โพสต์ทูเดย์, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง ประกาศสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง คุณสมบัติ โครงสร้าง และมาตรฐานบริการขององค์กร หรือหน่วยงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือบริการดูแลแบบประคับประคองและระยะท้าย พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้การดำเนินการหน่วยชีวาบาลในระบบบัตรทอง เป็นไปตามคุณสมบัติ โครงสร้าง และมาตรฐานบริการของ สธ. โดยมีหนังสือรับรองจากกรมอนามัยหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมาร่วมเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสถานชีวาบาลกับ สปสช. จะสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยตามสิทธิประโยชน์ที่ สปสช. กำหนดได้ ซึ่งปัจจุบันมีวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. จำนวน 3 แห่ง คือ 1.วัดหนองกระดุกเหนือ จ.นครสวรรค์ 2.วัดคำประมง จ.สกลนคร และ 3.วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี</p> <p>2. แก้ปัญหาใบส่งตัว กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาไท, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, isranews, hfocus)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.สั่งการให้ สปสช.เร่งแก้ไขปัญหาใบส่งตัวในพื้นที่ กทม. จากแนวทางการใช้สิทธิบัตรทองโมเดล 5 ใหม่ (OP New Model 5) ในพื้นที่ กทม. ว่า สปสช.ได้ขอความร่วมมือจากคลินิกเพื่อให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดมาระยะหนึ่งแล้ว แต่พบว่าปชช.ยังได้รับความเดือดร้อน สปสช.จึงตั้งคกก.เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนและพบความผิด จะส่งต่อให้กับคกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข หากพบว่าไม่ได้ให้ความสะดวกกับปชช. อาจถูกยกเลิกการเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ และหากเรื่องร้องเรียนไม่ลดลงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ ภาพข่าวรมว.สธ.สั่งการให้ สปสช.เร่งแก้ไขปัญหาใบส่งตัวในพื้นที่ กทม. โดยแสดงความเห็นว่า โยนให้คลินิกเป็นผู้ร้ายเต็มตัว สปสช. ไม่ได้ทำอะไรผิด ตกลงชลน่าน รู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>- โพสต์ ลูกเพจฝากมาเรื่องปัญหาของระบบส่งตัวใน กทม. ผ่านไปหลายเดือนแล้ว ปัญหาที่เหมือนเดิม เห็นจะปรับ ครม.กันแล้ว ฝากถึง รมต. คนใหม่ด้วย</p>	
<p>น้องไนซ์ เชื่อมจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ไทยโพสต์ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์ innnews)</p> <p>- นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมฯ ให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้า กระทรวง พม. กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องน้องไนซ์เชื่อมจิต ว่า กระทรวงพม.ให้ความสำคัญจะเกี่ยวข้องกับตัวของน้องไนซ์โดยตรง ว่าการดูแลตัวน้อง สวัสดิภาพทั้งกายและใจ ได้รับการดูแลมีพัฒนาการต่างๆ ที่เด็กคนหนึ่งพึงจะได้นั้น ได้รับการดูแลและสิทธิต่างๆที่พึงได้นั้นมีครบถ้วนหรือไม่ เช่น ได้รับการศึกษา ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการอย่างถูกต้องตามช่วงวัย ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด หรือแม้แต่ข้อมูลคลิป ที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ เพื่อส่งให้กับนักจิตวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และอีกส่วนหนึ่งจะส่งข้อมูลนั้นไปยัง สถาบันสุขภาพจิตเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เบื้องต้นประเมินก่อนว่าในประเด็นทางด้านจิตใจนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหา ก็ต้องมาดูองค์ประกอบ รอบๆตัวของน้องไนซ์อีกครั้งหนึ่งว่า มีประเด็นใดที่เราจะต้องไขความกระจ่างให้กับสังคมได้บ้าง ไม่ได้มีเจตนาเข้าไปจับผิด แต่ต้องการดูแลปกป้องสิทธิเด็ก ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และที่สำคัญคือกระทรวง พม.เราให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาและปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อีโบล่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ.ชัยภูมิ อากาศร้อนจัด พบผู้สูงวัย 70 กับ 68 ปี เสียชีวิตจากอีโบล่าแล้ว 2 ราย ในช่วงห่างกันไม่ถึงสัปดาห์ - นพ.วชิระ บดพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ ประกาศเน้นย้ำ ปชช. โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ญาติควรช่วยดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงทำงานหรือทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งกลางแจ้ง 	
<p>ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี ระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปปซิฟิก)</p> <p>- กรมควบคุมมลพิษ รายงาน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายนอกโรงงานและพื้นที่ชุมชนด้านท้ายลม ระยะห่างจากโรงงานไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 300 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 เม.ย.67) ช่วงเย็น ระหว่างเวลา 18.20-24.00 น. ตรวจพบสารอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) สารไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) และสารเมทิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) ในพื้นที่หมู่ 8 ตรวจพบสารอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) และสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) ในพื้นที่หมู่ 4 และ 11 และช่วงเช้าวันพฤหัสบดี(25 เม.ย.67)เวลา 06.00-06.50 น. ตรวจพบสารเมทิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) ในพื้นที่หมู่ 4 จำนวน 2 จุด ซึ่งสารเคมีที่ตรวจพบทั้ง 2 วัน อยู่ในระดับที่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตาและผิวหนัง ซึ่งได้มีการรายงานข้อมูลผ่านศูนย์บัญชาการของจังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และปฏิบัติตามเมื่อได้รับสัมผัสสารเคมีตามข้อแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ เช่น ให้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดด้วยการฟอกสบู่และล้างด้วยน้ำ ระคายเคืองตาล้างด้วยน้ำสะอาด เมื่อมีการสูดดมไอสารเคมีให้รีบออกจากพื้นที่โดยเร็ว พร้อมทั้งสังเกตอาการตนเอง หากเกิดอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที เป็นต้น สามารถเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจากศูนย์อพยพในพื้นที่อบต.หนองบัว และ อบต. บางบุตร</p>	
<p>ความคืบหน้าคดีศาลฎี - ฟันสเปรย์รูปปืนใน สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- ศาลจังหวัดนนทบุรีนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่นักกิจกรรม 2 ราย ได้แก่ จำเลยที่ 1 บัญ เนติพร และจำเลยที่ 2 อลิษา (สงวนนามสกุล) นักศึกษาวัย 23 ปี ถูกฟ้องจากกรณีทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยการสาธิตฟันสเปรย์รูปปืนภายใน สธ. ในช่วงกลางคืนวันที่ 13 ก.ค. 2564 เพื่อประท้วงเรื่องปัญหาการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยศาลพิพากษาให้ในส่วนของจำเลยที่ 1 จำหน่ายคดีออกแยกกันจากสำนวนคดีนี้ ซึ่งพนักงานอัยการจะมีการฟ้องนักกิจกรรมเพิ่มอีก 3 ราย โดยจำเลยที่ 1 จะถูกพิจารณาฟ้องรวมกันในสำนวนคดีใหม่ และจำเลยที่ 2 ต้องโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 45,000 บาท แต่ให้การรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก 6 เดือน ปรับ 22,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี</p>	
<p>ยกระดับเครือข่ายตรวจจับไข้หวัดนกระดับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างเครือข่ายตรวจจับเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช5เอ็น1 (H5N1) ทั่วโลก ซึ่งแพร่ระบาดในสัตว์จำนวนมาก</p> <p>สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช5เอ็น1 ถูกตรวจพบว่ามีการกระจุกตัวสูงมากในน้ำนํมดิบ หรือนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ จากวัวที่ติดเชื้อ นับเป็นการพัฒนาที่น่าตกใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากพวกเขาไม่คิดว่า นํมจะเสี่ยงต่อโรคชนิดนี้ แม้ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ไข้หวัดนกสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ อย่างไรก็ตาม บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างกังวลว่า หากเชื้อไวรัสแพร่กระจายในวงกว้าง มันอาจกลายเป็นรูปแบบที่สามารถแพร่ระบาดระหว่างมนุษย์ได้ ทั้งนี้ ดับเบิลยูเอชโอ ระบุว่า ตั้งแต่ช่วงปี 2546 ถึงวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก 463 ราย จากผู้ป่วย 889 คน ใน 23 ประเทศ นั่นจึงทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวอยู่ที่ 52%</p>	
<p>WHO เผย เด็กอังกฤษแซงปีติ่มหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า เด็กอังกฤษที่มีอายุ 11 มากถึง 1 ใน 3 และมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กอายุ 13 ปี ตี้มแอลกอฮอล์ ทำให้อังกฤษกลายเป็นประเทศอันดับแรกจาก 44 ประเทศที่มีการสำรวจเกี่ยวกับการตี้มแอลกอฮอล์ของเด็ก โดยสัดส่วนของเด็กที่ตี้มเพิ่มเป็น 1 ใน 3 ในเด็กผู้หญิง และ 1 ใน 4 ในเด็กผู้ชาย ขณะที่เด็กผู้หญิง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มากกว่าครึ่งที่บอกว่า พวกเขาติดเชื้อแฮงก์ซอสในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รายงานของ WHO ระบุว่า การติดเชื้อแฮงก์ซอส ซึ่งสามารถทำลายสมองของเด็ก กลายเป็นเรื่องปกติ และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เพิ่มมาตรการในการคุ้มครองเด็ก	